

**Bultuhang 8 mm 10 mm ultra-malinaw na screen ng sutla sa pagpi-print ng tempered glass, digital na pagpi-print na toughened glass na presyo**



Ang salamin sa paggawa ng salamin sa silkscreen ay nagpi-print ng pangangailangan sa disenyo o may kulay sa ibabaw ng salamin na may tulagay na glazed na may mataas na temperatura na paglaban. Pagkatapos maproseso ng pagpapatayo at pag-iipon, ang disenyo ng pattern ng silkscreen ay permanenteng nakasalubong sa ibabaw ng salamin. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng isang proseso ng tempering ng init, na ginawa para sa silkscreen na nakalimbag na may salamin na salamin.

Para sa ultra-clear na puting nakalimbag na salamin na salamin, ito ay naproseso ng mataas na kalidad na ultra malinaw na salamin na may pag-print ng puting kulay sa ibabaw ng salamin ay may mataas na temperatura paglaban, pagkatapos ay dadalhin sa tempering machine para sa isang thermal tempering processing.



Ang pinaka-popular na kapal ng pag-print ng ulo salamin magagamit sa 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm. iba't ibang kapal para sa iba't ibang mga patlang, tulad ng 4 mm 5 mm 6 mm kapal nakalimbag na salamin salamin malawak na ginagamit para sa kusina bilang splash backs salamin, 8 mm 10 mm 12

mm kulay naka-print na toughened salamin malawak na ginagamit para sa panloob na partitions at mga opisina ng enclosures, balustrades railings, table tops , shower door. at mas makapal 15 mm 19 mm kulay na nakalimbag na may temperatura toughened na salamin na malawakang ginagamit din para sa basurang countertop sa dekorasyon ng hotel, atbp.

Ang mga tampok ng ultra malinaw na puting silkscreen na pag-print ay ulo ng kaligtasan salamin mula sa KXG Glass tagagawa

Available ang kapal ng salamin: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Sukat ng salamin: laki ng max 3300 \* 12000 mm, mini size 150 \* 150 mm

Uri ng salamin: ultra malinaw na salamin

Espesyal na pagproseso: butas ng drill, ginupit, nagtatrabaho sa gilid, pag-print ng logo, atbp lahat ay maaaring gawin para sa iyo ganap na ganap.



Ang mga pakinabang ng marahas na toughened glass

1. Kaligtasan: ito ay isa sa salamin sa kaligtasan, kung ikukumpara sa may frosted float glass, kung ang salamin ay nasira sa labas ng lakas,

ang mga maliliit na piraso nang walang matalim na mga gilid at gumuho na umaalis walang mga shard o splinters na nagpapadali para mas madaling linisin.

2. Malakas: toughened glass ay pisikal at thermally mas malakas kaysa sa float glass, lakas at thermal paglaban. Mahigit sa 4-5 oras na mas malakas kaysa sa float glass sa parehong kapal.

3. Edge lakas: ito ay may medyo malakas na gilid kaysa sa normal float glass.

